



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. เผย GDP เกษตรพื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี...	มติชน (กรอบบ่าย)
2. ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ	มติชน (กรอบบ่าย)
3. ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. สศก. เผย GDP เกษตรพื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี ทุกสาขา...	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. เกษตรกรเลี้ยงหมูอ่วมภัยแล้งกระทบหนัก	nationtv.tv
6. ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทยตอนนี้โซว์กัน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
7. ทรงให้กำลังใจ 4รมต.ทำงานเพื่อประชาชน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. คอล้ม: สังคม...คนเป็นข่าว	เดลินิวส์
9. การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์	เดลินิวส์
10. พท.เปิดตัวรองอธิบดีวิ่งเต้น100ล.	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : สศก. เผย GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี...

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 15723 หน้า : 12(ล่างซ้าย)

สศก. เผย GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี ทุกสาขาขยายตัว 1.7 - 2.7%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัยสำคัญมาจากฝนที่ตกสะสมเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและในแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่ม ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จึงให้เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายของภาครัฐ อาทิ การขยายช่องทางตลาดทั้งตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ การประกันรายได้ รวมถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และการพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละสาขา พบว่า

สาขาพืช ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และ อ้อยโรงงาน เนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการดูแลรักษาที่เหมาะสม ขณะที่มีน้ำสำรอง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสับปะรดโรงงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงให้เกษตรกรมีการบำรุงรักษาต้นสับปะรดดีขึ้น ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นยางพาราที่กรีดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ลำไย ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นลำไยที่ปลูกในปี 2560 เริ่มให้ผลผลิตในมีมี ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน้ำเพียงพอ และ ทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงให้เกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษา และ

มีการทำทุเรียนนอกฤดูมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการติดดอกออกผลได้มากขึ้น รวมถึงพื้นที่ปลูกใหม่ ในปี 2559 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี 2564 เป็นปีแรก ด้านพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2562 ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้น ทำให้มีการติดผลปล้นน้อย และทะลายปล้นน้ำหนักน้อย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จึงลดลง

สาขาสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 0.5 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด และบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาประมง หดตัวร้อยละ 7.3 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นทำเทียบเรือลดลง เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกษตรกรจึงปรับลดพื้นที่การเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตประมงน้ำจืด ได้แก่ ปลาไนล์ และปลาดุก มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกทั่วถึงทุกพื้นที่ในช่วงปลายปี 2563 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยกิจกรรมการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกพืชสำคัญเพิ่มขึ้น สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.2 เนื่องจากผลผลิตหมูสุกคิลปัส ไนียงพารา และรังนก เพิ่มขึ้น

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 - 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาปศุสัตว์ มีแนวโน้มขยายตัว และคาดว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญา ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการผลิตและการตลาด มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15723 หน้า : 5(ล่าง)

หัวข้อข่าว : ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ



ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ



เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศพร้อมที่จะให้บริการแก่เกษตรกรและทุกท่านด้วยการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรที่ทันสมัย ในฐานะองค์การชั้นนำการพัฒนากาเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน



ดร.เจลิ้มชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กล่าวภายหลังการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่า รอบปีที่ผ่านมามีภาคการเกษตรไทย ได้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจวิกฤตภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งพวกเราทุกคน ได้ร่วมมือกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และสามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ด้วยดี โดยปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายสำคัญ 15 ด้าน โดยขับเคลื่อนการทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในรูปแบบ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเกษตรกร ยุทธศาสตร์ “3’S” Safety-Security-Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนการทำแผนบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา รวมถึงการใช้ Agri-Map เพื่อให้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15723 หน้า : 5(ล่าง)

มีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการตลาด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งสินค้าและทรัพยากรทางการเกษตร และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสำคัญที่ได้มอบหมายให้ สศก. ดำเนินการศึกษาในปีนี้เป็น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Economy) เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเป็นภูมิคุ้มกัน กระจายรายได้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายและกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้กระบวนการจ่ายเงินไปถึงมือเกษตรกรได้รวดเร็วกว่าเดิม และการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ หรือ Special Agricultural Economic Zone ที่ได้มอบหมาย สศก. ศึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป



ด้าน **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.** กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ซึ่งพวกเรายังคงต้องเฝ้าระวังกัน การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้ สศก. จึงยังคงต้องเน้นดำเนินการ และมาตรการ



เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยได้ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเด็น คือ พิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การสัมมนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ และพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น



ทั้งนี้ ปี 2564 สศก. พร้อมจะเป็นหน่วยงานเนวิเกเตอร์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เน้นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ Big data ด้านการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ และการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยประกันภัยพืชผล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายไว้ และ สศก. พร้อมทั้งจะให้บริการแก่เกษตรกรและทุกท่านด้วยการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรที่ทันสมัย ในฐานะองค์กรชั้นนำการพัฒนากาเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก.จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11079 หน้า : 6(ล่าง)

ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ



เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประกาศพร้อมที่จะให้บริการแก่เกษตรกรและทุกท่านด้วยการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรที่ทันสมัย ในฐานะองค์กรชั้นนำการพัฒนากาเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ว่า รอบปีที่ผ่านมา ภาคการเกษตรไทย ได้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤตภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งพวกเราทุกคน ได้ร่วมมือกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และ



สามารถก้าวข้ามผ่านมาได้ด้วยดี โดยปี 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อนำภาคเกษตรสู่ความยั่งยืน ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายสำคัญ 15 ด้าน โดยขับเคลื่อนการทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งที่ผ่านมามีได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในรูปแบบ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก.จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11079 หน้า : 6(ล่าง)

เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับเกษตรกร ยุทธศาสตร์ “3’s” Safety-Security-Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสนับสนุนการทำแผนบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นา รวมถึงการใช้ Agri-Map เพื่อให้มีการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการตลาด เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ การสร้างความร่วมมือในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมทั้งสินค้าและทรัพยากรทางการเกษตร และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสำคัญที่ได้มอบหมายให้ สศก. ดำเนินการศึกษาในปีนี้เป็น แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Economy) เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเป็นภูมิคุ้มกัน กระจายรายได้ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายและกลไกหนึ่งที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีให้เกษตรกรสามารถรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทำให้กระบวนการจ่ายเงินไปถึงมือเกษตรกรได้รวดเร็วกว่าเดิม และการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ หรือ Special Agricultural Economic Zone ที่ได้มอบหมาย สศก. ศึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร และศึกษาวิจัยถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป



ด้าน **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก.** กล่าวว่า เนื่องจากการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ ซึ่งพวกเรายังคงต้องเฝ้าระวังกัน การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้ สศก. จึงยังคงต้องเน้นดำเนินการ และมาตรการ



เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด โดยได้ลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเพณี คือ พิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การสัมมนา 42 ปี สศก. จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ และพิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น

ทั้งนี้ ปี 2564 สศก. พร้อมจะเป็นหน่วยงานเนวิเกเตอร์ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร เน้นนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : ครบรอบสถาปนา 42 ปี สศก.จุดเปลี่ยนสู่ความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11079 หน้า : 6(ล่าง)



ขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ Big data ด้านการเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ และการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยประกันภัยพืชผล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายไว้ และ สศก. พร้อมทั้งจะให้บริการแก่เกษตรกรและทุกท่านด้วยการพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรที่ทันสมัย ในฐานะองค์กรชั้นนำการพัฒนภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : สศก.เผย GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี ทุกสาขา...

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 11079 หน้า : 3(ล่างขวา)

สศก. เผย GDP เกษตรฟื้นตัว ไตรมาสแรก เติบโต 1.4% คาดทั้งปี ทุกสาขาง่ายตัว 1.7 – 2.7%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัยสำคัญมาจากฝนที่ตกสะสมเพิ่มขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและในแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้เพิ่ม ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จึงให้เกษตรกรขยายการผลิต นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายของภาครัฐ อาทิ การขยายช่องทางการตลาดทั้งตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ การประกันรายได้ รวมถึงมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และการพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละสาขา พบว่า

สาขาพืช ขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และ อ้อยโรงงาน เนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการดูแลรักษาที่เหมาะสม ขณะที่ มีน้สำหรับหลัง และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสับปะรดโรงงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงให้เกษตรกรมีการบำรุงรักษาดินสับปะรดดีขึ้น ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นยางพาราที่กรีตได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง ลำไย ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นลำไยที่ปลูกในปี 2560 เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้ ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะสม มีปริมาณน้ำเพียงพอ และ ทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาลำไยปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จึงให้เกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษา และ

มีการทำทุเรียนนอกฤดูมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทำให้มีการตัดดอกออกผลได้มากขึ้น รวมถึงพื้นที่ปลูกใหม่ ในปี 2559 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี 2564 เป็นปีแรก ด้านพืชที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2562 ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้น ทำให้มีการตัดผลปาล์มน้อย และทะลายปาล์มน้ำหนักน้อย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จึงลดลง

สาขาสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 0.5 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการบริโภคของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาประมง หดตัวร้อยละ 7.3 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นทำเทียบเรือลดลง เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกษตรกรจึงรับลดพื้นที่การเลี้ยง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตประมงน้ำจืด ได้แก่ ปลาไนล์ และปลาดุก มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกทั่วถึงทุกพื้นที่ในช่วงปลายปี 2563 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยกิจกรรมการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกพืชสำคัญเพิ่มขึ้น สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 1.2 เนื่องจากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยางพารา และรังนก เพิ่มขึ้น

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ มีแนวโน้มขยายตัว และคาดว่าปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญา ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านการผลิตและการตลาด มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัว

ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย โตนี้โชว์กัน

ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย โตนี้โชว์กัน
ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย โตนี้โชว์กัน
ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย โตนี้โชว์กัน
ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทย โตนี้โชว์กัน

‘บิ๊กตู่’ นำ 4 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ ‘ทักษิณ’ ชัดบัจจัดซื้ออาวุธ พงุ่ จะรธน.สืบทอดอำนาจ ต้นตอ ทำลายประเทศ ชื่อย่อดัดจริต มีคำ ประเวณี บ่อน หวยเกลือ ด้าน ‘ซัชชาติ’ ยันลงอิสระ □ อ่านต่อหน้า 10

● โทนี □ ต่อจากหน้า 1

ซึ่งผู้ว่าฯททม. ลั่นไม่ได้ทำจน ‘บิ๊กเปี๊ยะ’ ปชป. เดินหน้าแก้รธน.รายนามตรา วอนซีกรัฐบาล-ฝ่ายค้าน-ส.ว.ร่วมมือกัน เค็งแก้ม.256 และปิด สวิตซ์ส.ว. เพื่อไทยอัดรัฐบาลเตะถ่วงร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ปูดส.ว.กลุ่มใหญ่จ่อโหวต กว่า ส.ว.วันชัยขันกฤษฎีกาแก้เสร็จแล้ว มันใจ ไม่สะอูด ไม่ซัดรธน. แต่ห้ามไม่ได้อาจมีคน ขึ้นตีความ อาจารย์ราชภัฏ แจ้งจับส.ส.แปดริ้ว พปชร. ชกหน้าจูนอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลือกตั้ง เทศบาล ‘อมรัตน์’ เข้ารับทราบข้อหาหมิ่น ‘บิ๊กตู่’ ยันสู้คดีถึงที่สุด

‘บิ๊กตู่’ นำ 4 รมต.ใหม่ถวายสัตย์

เมื่อเวลา 18.15 น. วันที่ 27 มี.ค. พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี (กรม.) ซึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม



🏠 **โชว์กัน** - นายทักษิณและน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2 อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมถ่ายภาพ ที่ระลึกแบบออนไลน์ หลังนายทักษิณบรรยายหัวข้อ ‘ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวที โลก’ ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเดอะ เซนจ์ เมกเกอร์ ที่โรงแรมเอสซีปาร์ค เมื่อวันที่ 27 มี.ค.

แต่งตั้งใหม่ เผ้าทุลละออองฐิติพระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ
โกศล รมช.คมนาคม นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.
พาณิชย์

เผ้าทุลละออองฐิติพระบาท

ก่อนหน้าเวลา 15.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน
จากทำเนียบรัฐบาลว่า บรรดาภคินีไปอย่าง
ลึกลับ รัฐมนตรีใหม่ทยอยเดินทางมาอำมรูป
ทำบัตร ครม. และเตรียมตัวเดินทางไปเข้า
เผ้าฯ ถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยนาย
สินิตย์มาถึงเป็นคนแรก ผู้สื่อข่าวถามว่า
ตื่นตื่นหรือไม่ นายสินิตย์ยอมรับว่าตื่นตื่น
จากนั้นนายวีรศักดิ์เดินทางมาถึง ค่อยด้วย
นายชัยวุฒิ และ น.ส.ตรีษฐ โดยนายวีรศักดิ์
กล่าวว่า ตนจะเข้ากระทรวงคมนาคม เวลา
09.00 น. วันที่ 29 มี.ค. ส่วนจะประชุมร่วมกับ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมหรือไม่
ยังไม่มีการนัดหมาย และยังไม่ได้พูดคุย
ถึงงานที่จะให้ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ การ
ทำงานที่กระทรวงคมนาคมไม่มีปัญหาเพราะ
ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ตนก็ทำงานเหมือนกับที่
กระทรวงพาณิชย์

ด้านนายชัยวุฒิกล่าวว่า ตนจะเข้ากระทรวง
ดิจิทัลในช่วงบ่ายวันที่ 29 มี.ค. คาดว่าวันที่
31 มี.ค. หรือ 1 เม.ย. จะเข้ามอบนโยบายให้
ข้าราชการประจำกระทรวงดิจิทัล เมื่อถาม
ว่านอกจากงานที่จะต้องสานต่อจากรัฐมนตรี
คนเก่าแล้ว มีโครงการใหม่จะต้องเร่งดำเนินการ
หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ยังไม่มี ขอ
เข้าไปดูงานที่กระทรวงก่อน ใจเย็นๆ ยังมีเวลา
เยอะ เมื่อถามว่ารู้สึกตื่นตื่นในการเข้าเผ้าฯ
ถวายสัตย์ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ไม่ตื่นตื่น

'ชัยวุฒิ' วัลันไม่กดดัน

เมื่อถามว่าการเป็นรัฐมนตรีดิจิทัลในช่วง
การชุมนุมเข้มข้น เป็นงานหนักและกดดัน
หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า หนักอย่างไร
ไม่เห็นมีอะไร กระทรวงอื่นหนักกว่านี้อีก
คือเอสเป็น กระทรวงที่แก้ปัญหาเรื่อง
เศรษฐกิจยุคใหม่ และเรื่องปัญหาสังคม ความ
มั่นคง ซึ่งหลายเรื่องทำมาได้แล้ว ตนก็สาน
ต่อให้ดียิ่งขึ้น อาจมีบางเรื่องที่ยังไม่เด็ดขาด
ยังไม่จบ การคิดในข้อกฎหมายและเงื่อนไข
บางอย่าง เรามาคูว่าจะทำอะไรได้บ้าง ทั้งการ
แก้ปัญหาเรื่องเว็บต่างๆ ทราบว่าบางเรื่อง
อำนาจรัฐหรือการดำเนินคดีต่างๆ ยังไม่

รวดเร็วหรือเป็นรูปธรรมเท่าไร ก็ต้องหาวิธี
ต่อไป เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขที่สุด

เมื่อถามว่าจะทำให้เจ็บขาดมากขึ้นใช่
หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ต้องมาคุยกันว่า
ทำได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหากเจ็บขาด
มาก ก็อาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ต้องหาความพอดีที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข
และประชาชนมีความสุขด้วย

ขณะที่ น.ส.ตรีษฐกล่าวว่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
แจ่มใสว่า ตนจะเดินทางเข้ากระทรวงในเวลา
08.00 น. วันที่ 29 มี.ค. และจะมอบหมายงาน
ในทันที

'ชัชชาติ' ชี้หมดยุคอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเทพเสธา
โรงแรมเอสซี ปาร์ค กลุ่มเซ็นทรัลพาร์ค
เพื่อไทย จัดบรรยายในหัวข้อ มิติของการคิด
เชิงอนาคต โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.
คมนาคม กล่าวในหัวข้อ Future of
people ตอนหนึ่งว่า ถ้าเปลี่ยนประเทศได้อย่าง
หนึ่ง ออกเปลี่ยนเรื่องความเหลื่อมล้ำ ตนคง
เปลี่ยนกฎหมายไม่ได้ ต้องมาเป็นทีม
หมดยุคที่จะมีอุทกภัยน้ำท่วมแล้ว แต่ต้องจับ
เคลื่อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ขอ
ให้มาช่วยกัน เพราะความเปลี่ยนแปลง
ต้องการพลัง และวิสัยทัศน์ของตนคือทำอะไร
ไรให้ทั้งหมดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

ย้ำลงอิสระซึ่งผู้ว่าฯ กทม.

จากนั้นนายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแส
ข่าวจะหลีกทางให้กับพล.ต.อ. จักรทิพย์
ชัยจินดา อดีตรมว. ที่เตรียมลงสมัครผู้ว่าฯ
กทม.ว่า ตนยืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
นามอิสระ ซึ่งมีทีมงานช่วยคิดนโยบาย ลง
พื้นที่อยู่ตลอด และไม่ได้พูดคุยกับพรรค
เพื่อไทย อย่างไรก็ตาม ตนไม่ได้ทำชน
พล.ต.อ. จักรทิพย์ ตนไม่ได้แข่งกับใคร แต่
เสนอความหวังเป็นทางเลือกให้ประชาชน
เราเตรียมตัวมาปีกว่าแล้ว ตอนนี้อยู่สบายๆ ไม่
แข่งกันเอาเป็นเอาตาย แต่แข่งกันหาความหวัง
ให้ประชาชนดีกว่า ส่วนที่โพลระบุว่าตนมี
คะแนนนำ แต่มีคนที่ยังไม่ตัดสินใจจำนวน
มากนั้น ตอนนี้อยู่ให้ทีมตัวเองที่ครบก่อน อาจ
มีคนที่เก่งหรือดีกว่าตน ซึ่งไม่ได้กังวลจุดนั้น
ยังมีตัวเลือกมาก ยังเป็นความสวยงามของ
ระบอบประชาธิปไตย ตนไม่ได้มุ่งมั่นที่จะ
เอาชนะ แต่มุ่งมั่นหาคำตอบสร้างความหวัง
ให้ประชาชนมากกว่า

ทักษิณ ชินวัตร ชี้ขาดห่วง

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร

อดีตนายกฯ หรือ Tony Woodsome ได้เข้ามา
บรรยาย หัวข้อ ชวนคิดใหม่ วางอนาคต
เศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่
ตนห่วงคือ เรื่องนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง ซึ่งเรากำลังมีปัญหาในการพัฒนา
ประเทศ เพราะกำลังซื้อของคนไทยลดลงเมื่อ
เทียบกับคนอื่น นอกจากนี้ รายได้ที่แตกต่างกัน
ระหว่างคนจนกับคนรวยทำให้เคลื่อนตัว
ลำบาก มันลากไปไม่ไหว ขณะที่นโยบายการ
บริหารงบประมาณ เรามีแต่นักใช้งบประมาณ
บริหารประเทศ ไม่ได้คิดว่าทำอะไรให้จบ
สมดุลหรือลดการขาดดุล อีกทั้งการเข้าหา
แหล่งทุนประชาชนเข้าหาไม่ล่องได้ เราต้อง
สร้างให้คนที่ต้องการพ้นจากความยากจน
เข้าหาแหล่งทุนให้ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทย
ต้องนั่งคิดแล้วว่า วันนี้ต้องสร้าง
โอกาสให้คนระดับล่างได้มีโอกาสทำมา
หากินได้ เพราะถ้าไม่มีทุนก้าวหน้าไม่ได้
ระบบของประเทศต้องเปิดกว้างให้คนเข้าหา
แหล่งเงินได้ทุกระดับอาชีพ

นายทักษิณ กล่าวด้วยว่า ตอนนี้อยู่ถูก
ปกครองโดยทหาร ทำให้งบประมาณเพิ่มตลอด
เราก็ยังซื้ออาวุธแบบเก่า ซึ่งการรบแบบเก่าคิด
เฉพาะชายแดน แต่วันนี้เป็นการรบแบบใหม่
ที่รบด้วยเทคโนโลยี ต้องทำให้คนไปสู้จุดนั้น
เช่น การรบด้วยหุ่นยนต์ ด้วยโดรน แต่การซื้อ
อาวุธวันนี้ยังเป็น แบบเดิม เพราะมีค่า
คอมมิชชั่นดี และยิ่งค้างสต็อกเยอะ ค่า
คอมมิชชั่นก็จะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิม

รธน. สืบทอดอำนาจทำลายปท.

นายทักษิณ กล่าวว่า ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจ แต่ในทางตรงข้าม
กลับทำลายประเทศมหาศาล ความน่าเชื่อถือ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ถ้าไม่แก้
สิ่งเหล่านี้คงลำบาก เพราะรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระ กระบวนการยุติธรรม เป็นหัวใจสำคัญ
การแก้ไขกฎหมายต้องแก้เพื่อประชาชนส่วน
ใหญ่ อย่าถือเป็นเรื่องเล็ก บางทีออกกฎหมาย
มาเพื่อรักษาคณะผู้ปกครอง แบบนี้ไม่ได้
ต้องหาผู้ปกครองที่มาใช้กระบวนการยุติธรรม
ให้คนในชาติ เพราะคณะผู้ปกครองที่ทำงาน
อยู่ในขณะนี้ ต้องแก้กฎหมายเพื่อประชาชน
ส่วนใหญ่ ถ้าแก้เพื่อปกป้องตัวเองอย่างเดียว
ทุกอย่างพัง

อดีตนายกฯ กล่าวว่า ตามหลักกฎหมาย
แล้ว ผู้ที่ถูกกล่าวหาเราถือว่ายังบริสุทธิ์ หาก
คดียังไม่ตัดสินจนถึงที่สุด แต่วันนี้การทำ
หน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถาม

จากต่างชาติดมาก ทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาลงทุน ทั้งนี้ สมัยคน รัฐธรรมนูญที่คนอื่นเขียนและคนมาใช้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดี รัฐธรรมนูญปี 2540 ทำให้ไม่มีการต่อรอง การทำงานจึงราบรื่น แต่ตอนหลังเขาถัวพรรคเพื่อไทย(พท.) จะชนะอีก จึงออกกฎหมายให้พรรคเป็นเบี้ยหัวแตก มีการต่อรองกันจนบ้านเมืองไม่แข็งแรงเหมือนอย่างวันนี้ แม้บางพรรคจะจ่ายเงินกันเยอะ แต่สุดท้ายพท.ก็ชนะเป็นพรรคที่มี ส.ส.อันดับ 1 ทั้งนี้ เมื่อบ้านเมืองไม่แข็งแรง ภาคราชการก็จะแข็งแรง อย่างที่เขาเรียกพรรคราชการ ตอนนั้นนายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ ก็ยังช่วยทำเรื่องปฏิรูประบบราชการ แต่ตอนหลังมา หลังจากปฏิวัติคนมาก็เปลี่ยนไปเยอะ ซึ่งต้องปฏิรูประบบราชการจริงๆ เพราะราชการเขาพร้อม เขาแล้วแต่เขาว่าจะให้ไปทางไหน

ค่าไทยดัดจริตไม่รับความจริง

นายทักษิณ กล่าวอีกว่า รายได้จากการท่องเที่ยววันนี้เขา ถ้าปีไม่ทัน ค.ค.นี้ ก็เรียบร้อย ทั้งที่เรื่องอาหาร วัฒนธรรม สิ่งดีๆ แบบนี้ในโลกมีเยอะ แต่นักท่องเที่ยวเขาไม่ไป เพราะคนไทยมีน้ำใจดูแลผู้คนที่สูงกว่าคนอื่น โรงแรมเราก็ถูกและดี อาหารเราก็อร่อย แต่จะทำอย่างไรให้คนอยู่นานๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงพรรคไทยรักไทย จนถึงพท.เป็นรัฐบาล มองว่ามีอะไรผิดพลาดที่นำไปสู่การรัฐประหาร นายทักษิณ กล่าวว่า เป็นคำถามที่ดีแต่ตอบยาก มีอะไรซับซ้อนเยอะ เพราะกล่าวหาหนักงายมาก ลองไปอ่านหนังสือเรื่อง "thailand's deep state" ที่เขียนโดยภรรยาของนายปิบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า

เมื่อถามว่ากรณีประเทศไทยมีเรื่องค้าประเวณี แต่เหมือนเราชอบรับไม่ได้ว่ามันมีจริง นายทักษิณ กล่าวว่าเราเป็นประเทศดัดจริต มีกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี กลัวว่าจะรู้ว่ามิโสเดมิ วันนั้นเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง ถ้าทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนโต๊ะ มันจะควบคุมและตรวจสอบได้หมด แต่เราไม่ชอบคนเอาหาวยได้คืนขึ้นมาบนดิน ส่งเด็กคนจนเรียนฟรีเมืองนอกปีละ 900 คนเขาก็บอกไม่ดี บ่อนการพนัน กาสีโน ไมดี แต่บ่อนมีเต็มเมือง

'ปู-ลูกสาว' โผล่ร่วมเฟรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักแล้ว ยังมีแกนนำพท. และ ส.ส.เข้าร่วมด้วย รวมถึงน.ส.พินทองทาน.ส.แพรทองธาร ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ มาร่วมรับฟังการบรรยายด้วย โดยนาย

ทักษิณ ได้กล่าวทักทายทั้งสองคนว่า "นี่คือกำลังใจสำคัญของผม" ขณะที่ น.ส.พินทองทาตอบว่า "วันนี้มาให้กำลังใจ ปลื้มใจที่ทุกคนมีพลังงานที่ดีมาร่วมกันแชร์กับพี่โทนี่ เป็นกำลังใจให้กับพี่โทนี่"

เมื่อบรรยายจบ นายทักษิณ ร่วมถ่ายภาพกับผู้ร่วมกิจกรรม โดยบอกว่าวันนี้มีแขกพิเศษที่จะมาร่วมด้วยรูปด้วย จากนั้น น.ส.ยังลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ยืนอยู่หลังกล้อง ก็ออกมาขึ้นคู่กับนายทักษิณ ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสียงดีใจร้องฮั่นกันทั้งงาน

ปชป.โหวตหนุนกม.ประชามติ

ที่สามมบินภูเกตุ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) และจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ในวันที่ 7-8 เม.ย.นี้ว่า เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นจากกมธ. ในส่วนปชป.คิดว่าไม่น่ามีปัญหา ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ จนจบถึงวาระ 3 ซึ่งปชป.จะให้การสนับสนุน เพราะเราต้องการให้มีกฎหมายประชามติเกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวถามว่าห่วงหรือไม่ว่าจะช้าหรือการลงมติวาระ 3 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หัวหน้าปชป. กล่าวว่า ตอบล่วงหน้าไม่ได้ แต่ปชป.พร้อมสนับสนุน เท่าที่คุยกันในวิปรัฐบาลตั้งแต่ต้น อย่างน้อยทุกพรรครัฐบาลก็ควรสนับสนุน ทราบว่าพรรคอื่นๆ ก็พร้อมสนับสนุน เมื่อถามว่าหากพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอาด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะทำอย่างไร นายจรินทร์กล่าวว่า วิปจะเป็นผู้ไปคุยกัน เพื่อให้เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลได้ ที่สำคัญเราต้องไม่ทิ้งฝ่ายค้าน และไม่ว่าส.ว.ด้วย เพราะจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จได้ 3 ส่วนนี้จำเป็นต้องร่วมมือกัน จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้

เดินหน้ายกกร่างแก้รามาตรา

ส่วนพรรคร่วมได้พูดคุยกันหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ความจริงได้พูดคุยกันชัดเจนแล้ว นายกฯ ก็ย้ำว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องทำทั้ง 2 เรื่องควบคู่กัน เพื่อไม่ให้เรื่องการเมืองเป็นอุปสรรคในการแก้ไขเศรษฐกิจ และไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้

การแก้ปัญหาการเมืองชะงัก และส่งผลต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าอายุรัฐบาลเหลือเวลาเพียง 2 ปี การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญจะทำได้มากน้อยแค่ไหน หัวหน้าปชป. กล่าวว่า เชื่อว่าเดินหน้าได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน เวลา 2 ปีไม่ใช่อุปสรรคเลย ถ้าเรานับหนึ่งตั้งแต่เดี๋ยวนี้ และได้สั่งให้ยกกร่างแล้ว เชื่อว่าจากนี้จะไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล

ขงแก้ม.256-ปิดสวิทช์สว.

นายชินวรณ์ บุญเกื้อขจรดี ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. ให้สัมภาษณ์ว่า นายจรินทร์ได้ให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยกกร่างแก้ไขเป็นรายมาตรา เพื่อเสนอในที่ประชุมของพรรคร่วมรัฐบาล มี 3 หลักการใหญ่ คือ 1.ปชป.เห็นว่าต้องเน้นเรื่องการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นหมวด 1-2 และมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจ 2.ปชป.เห็นว่าควรแก้ไขมาตรา 256 จากแก้ไขยากให้เป็นแก้ไขง่าย เพราะการใช้เสียงข้างน้อยมาครอบงำเสียงข้างมาก จะมีผลเหมือนที่ผ่านมาและผิดพลาด 3.เห็นว่าควรแก้ไขมาตรา 272 เพราะจะไม่ให้ส.ว.มีสิทธิ์ที่จะลงมติเลือกนายกฯ เนื่องจากส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ควรมีอำนาจหน้าที่ที่ถ่วงดุลกฎหมายเท่านั้น

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ส่วนรายละเอียดจะเสนออย่างไรนั้น คิดว่ามี 2 วิธีคือ 1.เสนอเป็นรายมาตราที่ละฉบับ เพื่อทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด 2.ต้องเร่งให้พ.ร.บ.ประชามติผ่าน เพราะหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ต้องทำประชามติอยู่

กมธ.เชื่อกม.ประชามติไม่สะดุด

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะโฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหามาตราต่างๆ เสร็จแล้ว สอดรับกับมาตรา 9 ตามที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้แก้ไข ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลทั้งประเด็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร หรือประเด็นจะจัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น กฤษฎีกาได้แก้ไขปรับปรุงจนปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป จนไม่มีปัญหาใดๆ จะนำเข้าที่ประชุมกมธ.ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ และได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติได้ร่วมกันในวันที่ 1 หรือ 2 เม.ย. เพื่อนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในวันที่ 7-8 เม.ย.ต่อไป ยืนยันจะไม่มีปัญหา

ทำให้ร่างกฎหมายชุดคุณหญิงคุณนาง
เมื่อถามว่าเนื้อหาที่แก้ไข จะไม่นำไปสู่
การขึ้นศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วหรือไม่
นายวันชัยกล่าวว่า เนื้อหาที่กฤษฎีกาแก้ไข มี
ความสอดคล้องกับมาตรา 9 และอุดช่องโหว่
เรื่องความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้ว ถือว่า
แก้ปัญหาได้เรียบร้อย แต่จะเป็นที่พอใจของ
ทุกฝ่ายหรือไม่ ต้องรอดู เป็นเรื่องห้ามไม่ได้
หากใครจะยื่นตีความ

ก้าวไกลเล็งโละอำนาจส.ว.

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่า พรรคร่วม
ฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือร่วมกัน ต้องรอให้
แต่ละพรรคคุยกันก่อน ซึ่งเรายืนยันว่ารัฐสภา
มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ตรง
กับที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความไว้ ดังนั้น เราคง
ไม่จำกัดอยู่ที่การแก้ไขรายมาตรา หากเรา
ต้องการจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐธรรมนูญ 2560
ที่มีปัญหา ก็ต้องแก้รายมาตราทั้งฉบับ ถ้าเป็น
แบบนี้ก็มีปัญหาอีก ดังนั้นเราต้องหาวิธีทำ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยู่ดี

เมื่อถามว่าจะเริ่มแก้รายมาตราในประเด็น
ใดก่อน นายรังสิมันต์กล่าวว่า ประเด็นแรก
สุดที่ตนคิดว่า ส.ส.รัฐบาลน่าจะเอาด้วยคือ
มาตรา 272 เรื่องอำนาจของส.ว. โหวตเลือก
นายกฯ จึงต้องเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลบาง
พรรค นอกจากนี้พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องการ
แก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้ง ซึ่งต้องคุยกันว่าจะ
แก้ไขเป็นระบบใด

ชี้รัฐบาลไม่กล้าคว่ำกม.ประชามติ

เมื่อถามถึงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ ที่กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว กังวล
ว่าจะถูกคว่ำเหมือนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่
นายรังสิมันต์กล่าวว่า ความจริงต้องบอก
ว่ามีความพยายามจะทำให้เป็นแบบนี้ แต่เรา
มองว่าหากทำให้ล้ม รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ เพราะ
ความประเพณีของการเมืองไทยคือ หากรัฐบาล
ไม่สามารถผ่านกฎหมายที่ตัวเองเสนอได้ จะ
ต้องยุบสภา หรือลาออก

เพื่อไทยปูดส.ว. จำกัดควาระ 3

ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค
เพื่อไทย (พท.) แถลงถึงร่าง พ.ร.บ.ประชามติ
ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กำหนด
วันเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 7-8
เม.ย.นี้ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อไป

วาระ 2 แต่ในการประชุม ครม.วันที่ 23 มี.ค.
นายกฯ และ ครม.เงียบ ไม่ยอมเสนอเรื่องนี้
เข้าที่ประชุม เพื่อทูลเกล้าฯ ขอเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ เป็นการเตะถ่วงและยืด
เวลา เพราะร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ต้องผูกโยง
กับการแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งแบบรายมาตราและ
ทั้งฉบับ

“ทราบว่า ขณะนี้ ส.ว.กลุ่มใหญ่เตรียม
กล่าว พ.ร.บ.ฉบับนี้ แม้จะโหวตผ่านในวาระ 2
ก็จะคว่ำในวาระ 3 ทั้งนี้ หากร่าง พ.ร.บ.นี้ถูก
คว่ำ รัฐบาลมี 2 ทางคือ ยุบสภาหรือลาออก
เนื่องจากเป็นร่างที่รัฐบาลเสนอ และเป็น
พ.ร.บ.ที่มีความสำคัญ และการจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญต้องทำประชามติก่อน” นาย
ยุทธพงศ์กล่าว

แลซื้อเก้าอี้รองอธิบดีกรมชล

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า มีหนังสือร้องเรียน
มาว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการ
แต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน 2 คนคือ
ฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหาร โดยมีข่าวว่าฝ่าย
บริหารมีการเสนอเรียกซื้อรถกระบะไฮโซชนใน
ราคา 110 ล้านบาทในการวิ่งเต้นตำแหน่งนี้
รวมทั้งแคนดิเดตนคนนี้ได้ประกาศว่าจะใช้เงิน
110 ล้านบาทเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรม
ชลฯ ดังนั้น วันที่ 31 มี.ค. ตนจะยื่นหนังสือ
ถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ ให้
ตรวจสอบว่ามีการวิ่งเต้นเป็นเงินถึง 110
ล้านบาทเลขหรือไม่ และมีข้อมูลมาว่า
แคนดิเดตนคนนี้ได้นำเงินไปสร้างบ้านรับรอง
ที่กรมชลประทานปากเกร็ด ซึ่งเป็นที่หลวง
และสร้างไว้เป็นที่สำหรับดื่มสุรา

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ทราบมาว่า มีการพ
ส.ส.พรรคหนึ่งไปดื่มสุราดื่ม โดยอ้างว่าสร้าง
ไว้สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปพักผ่อนด้วย
ทั้งนี้ บ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้เงินหลวงสร้าง แต่
กลับสร้างบนที่ดินหลวง สิ่งที่จะให้นาย
เฉลิมชัยตรวจสอบคือเอาเงินที่ไหน และ
อำนาจใครมาสร้าง หากนายเฉลิมชัยไม่ตรวจ
สอบ ทำเป็นนิ่ง ตนจะตรวจสอบนายเฉลิมชัย
ต่อไป ทั้งนี้ หากนายเฉลิมชัยไม่ดำเนินการ
ตนจะนำหลักฐานเด็ดมาแฉและจะส่งเรื่องถึง
นายกฯ หากนายกฯ ไม่ดำเนินการ จะยื่นเรื่อง
ถึงคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป

อมรัตน์พร้อมสู้คดี ‘ตู้’ ฟ้องหมิ่น

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สน.นางเลิ้ง นาง
อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พรรคก้าวไกล เข้าพบ พ.ต.ท.อริชัย ดอนนันชัย

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.นางเลิ้ง เพื่อรับ
ทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และ
หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณีวิจารณ์
การทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์

นางอมรัตน์กล่าวว่า วันที่ 26 มี.ค. ได้รับ
แจ้งจากนายความว่า ได้รับหมายเรียกรับ
ทราบข้อกล่าวหาฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
หรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ซึ่งมีนาย
อภิวัฒน์ ชันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกฯ เป็นผู้ฟ้อง ตอนนี้อยู่ไม่
ทราบว่าเป็นการกระทำผิดจากการโพสต์
ข้อความทางโซเชียล หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งตนตั้งข้อ
สังเกตไว้ว่านายกฯ ไม่เสียภาษี และรับเงินเกิน
3,000 บาท แต่ไม่กักตุน เพราะตนแจ้งว่าเป็น
โทษปรับ และจะต่อสู้คดีในชั้นศาลจนถึงที่สุด

มั่นใจวิจารณ์ตามกรอบกฎหมาย

นางอมรัตน์กล่าวอีกว่า มองว่าเป็นการ
กระทำตามขอบเขตกฎหมายที่ ส.ส.พึงกระทำ
ได้ ในการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและ
นายกฯ ตามปกติ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
เพราะเห็นว่าการทำงานตลอด 7 ปีไม่มีอะไร
ดี ทุกสิ่งทั้งที่ตนเสนอ ไม่ว่าช่องทางใดก็ตามช่วย
ความระมัดระวัง ใครจะแจ้งความก็เป็นสิทธิ์
แต่อยู่ที่พนักงานสอบสวนและอัยการจะ
พิจารณาพยานหลักฐาน

ด้านพ.ต.ท.อริชัยกล่าวว่า กรณีนี้นาง
อมรัตน์ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว
ซึ่งเป็นหลักฐานประกอบการออกหมายเรียก
มารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ โดยรายละเอียด
อยู่ระหว่างการสอบปากคำ

อาจารย์ม.ดังแจ้งจับสส.พพร.

นายพพร ขุนคำ อาจารย์สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
เข้าแจ้งความ ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา
00.05 น. ได้ถูกนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)
ทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บ ที่ร้าน 13
november ตรงข้ามสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา

นายพพรกล่าวว่า เหตุการณ์เกิดที่หน้า
ห้องน้ำในร้านอาหารดังกล่าว โดยไม่ได้มี
ปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อน ตนได้ยกมือ
ไหว้ทักทาย แต่ถูกนายชัยวัฒน์พูดสวนมา
“มึงช่วยนายก สิงห์ (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ให้
ผู้สมัคร นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา คณะก้าวหน้า)
หาเสียงใช้‘ใหม่’” ตนตอบไปว่าไม่ได้ช่วย

เพราะคนเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ แค่วัย
เสนอโอเคเรื่องนโยบายหาเสียงให้ ก่อนที่
นายชัยวัฒน์จะต่อคนหลายหมัด ตนจึงเข้า
แจ้งความ แต่หลักฐานซึ่งเป็นกล้องวงจรปิด
ของร้าน ได้ถูกถอดออกไปอย่างรวดเร็ว

กกด.เผยมีเรื่องร้องเรียนอีก

ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาล
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายอิทธิพร
บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
สังเกตการณ์การแจกวัสดุอุปกรณ์ประจำ
หน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบให้กับกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่
อาทิตย์ที่ 28 มี.ค.

นายอิทธิพรกล่าวว่า จนถึงขณะนี้ทั่ว
ประเทศมีเรื่องร้องเรียน 255 เรื่อง กรณีการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ของ แจกเงิน หลอก
ลวง ใต้อาศัย มหรสพ มีครบหมด ยืนยันทุก
พื้นที่ที่มีความพร้อมให้ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตั้งเป้าผู้มาใช้
สิทธิ ร้อยละ 75-80

แจ้งข้อคนตายโผล่บัญชีเลือกตั้ง

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการกกต.
กล่าวกรณีพบชื่อคนตายปรากฏในบัญชีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ในพื้นที่จ.ปทุมธานีว่า กรณีดังกล่าว
เกิดจากเจ้าบ้านไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ขอคนตาย
ออกจากทะเบียนบ้าน จึงยังทำให้ชื่อค้างอยู่
และเมื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทุกครั้งจะปรากฏชื่อนี้

□ อ่านต่อหน้า 11

● โทนี่ □ ต่อจากหน้า 10

ดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในบัญชี
“รายที่เป็นข่าวว่าเสียชีวิตมา 20 ปีแล้ว
พบว่าเสียชีวิตนอกห้องที่ที่คนตายมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน และเวลานั้นระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนยังไม่ใช้ออนไลน์ เมื่อเจ้าบ้านไม่นำ
ใบมรณบัตรไปแจ้ง เพื่อขอจำหน่ายชื่อออก
จากทะเบียนบ้าน ทำให้ชื่อค้างอยู่อย่างนั้น
ดังนั้น การจะบอกว่าเป็นความคิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน คงไม่ได้ เพราะเขาก็ไม่รู้
ถ้าเจ้าบ้านไม่ไปแจ้งขอจำหน่ายชื่อออก” รอง
เลขาธิการกกต. กล่าวและว่า กรณีที่เกิดขึ้น ไม่
ทำให้เกิดการทุจริตสวมสิทธิ์ได้ง่าย เพราะเวลา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง กปน. จะมีวิธีตรวจสอบหลัก
ฐาน การทุจริตโดยการสวมสิทธิ์จึงทำได้ยาก

ระยองจับหัวคะแนนซื้อเสียง

นายปิณฑิต รัตนานนท์ ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้ง(ผอ.กต.)ระยอง เปิดเผยว่า ได้รับแจ้ง
จากนายสุจินต์ สาครเสถียร ผู้สมัครนายก
เทศมนตรี เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง ว่า
ได้พบผู้ซื้อเสียง ภายในหมู่บ้านการเคหะ
จ.ระยอง ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง จึง
ประสาน พ.ต.อ.เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ ผกก.
สส.ภ.จ.ระยอง เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อ
ถึงจุดเกิดเหตุ พบนายพิพัฒน์ รุ่งเจริญอารีย์จิต
อายุ 52 ปี ถูกนายสุจินต์พร้อมลูกทีมควบคุม
ตัวไว้ พร้อมหลักฐานเงินสดและโพยรายชื่อ
6 คน โดยนายพิพัฒน์รับสารภาพว่าเป็นพ่อค้า
ขายหมูทอดภายในหมู่บ้าน ได้รับเงิน 3,000
บาทจากเจ้าบ้าน ไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุล
ให้นำไปจ่ายคนรู้จัก 6 คนตามรายชื่อในโพย
คนละ 500 บาท โดยได้รับเงินค่าจ้าง 50 บาท
ต่อคน เพื่อให้ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัคร
นายกเทศมนตรี เบอร์ 1 คือ นายประเสริฐ
วงศ์ศรี อดีตนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่จึง
ควบคุมตัวนายพิพัฒน์ดำเนินคดีที่สภ.เมือง
ระยอง ในข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.การเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา 65(1) ส่วนการเอาผิดผู้สมัครที่ถูก
กล่าวอ้างว่าเป็นคนให้ซื้อเสียงนั้น ต้อง
สอบสวนตามพยานหลักฐาน หากพบว่ามี
หลักฐานเชื่อมโยงชี้ชัดว่าเกี่ยวข้อง จะดำเนิน
การตามขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้งต่อไป

มาตาพุดจับ-ตระเวนแจกเงิน

ร.ต.อ.ที่พงศ์ สีดา รองสวป.สภ.มาตาพุด
อ.เมืองระยอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และนาย
จักรวาล จิตลล ผู้สมัคร สท.เมืองมาตาพุด
ร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ฮือฮอนด้า 1
คัน ทะเบียน กนค 490 ปราจีนบุรี เงินสด
จำนวน 10,500 บาท พร้อมนำตัวนายนิพนธ์
(สงวนนามสกุล) ส่งพนักงานสอบสวน
สภ.มาตาพุด สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนิน
คดีตามกฎหมาย

สืบเนื่องนายจักรวาลทราบข่าวว่า นาย
นิพนธ์จับขังรถจักรยานยนต์ออกซื้อสิทธิ์ขาย
เสียงให้กับผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง
และผู้สมัครส.ท.เขต 2 ได้นำเงินไปวางไว้บน
หม้อร้านขายไอ้จ๊ก บริเวณหน้าเสาโทรศัพท์
ถนนโชคหิน-เขาไผ่ จึงได้ติดตามไปถึง
หมู่บ้านเขาไผ่ ถนนโชคหิน-เขาไผ่ ต.เนิน
พระ เห็นนายนิพนธ์ เลี้ยวเข้าบ้านเลขที่ 10/62

จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มาตาพุด มาตรวจ
ยึดของกลางพร้อมเงินสด นำตัวนายนิพนธ์ไป
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดี

พิจิตรสะพัดจ่ายหัวละ300-1พัน

ร.ต.อ.สุชีพ จาดข่านชาด ผอ.กต.พิจิตร
กล่าวว่า ขณะนี้มีการแจ้งเรื่องซื้อเสียงเข้ามา
จำนวนมาก ซื้อเสียงหัวละ 300-500-1,000
บาท นอกจากนี้เทศบาล ตำบลวังตะกูซื้อ
เสียง 1,000 บาท บางส่วนจ่ายกันก่อนคืน
หมาหอน บางส่วนเพิ่งจ่ายก็มี ซึ่งหลังจากได้
รับแจ้ง กกต.พิจิตรพร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว
ได้ลงไปในพื้นที่ แต่ลงไปแล้วก็ไม่สามารถ
จับได้เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
คาดว่าเลือกตั้งเทศบาลทั้ง 28 แห่ง น่าจะ
นับคะแนนเสร็จ ทราบผลเวลา 23.00 น. คาด
ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 70 มากกว่าการ
เลือกตั้ง อบจ.พิจิตร



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำ รมต.ใหม่ทั้ง 4 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยมีพระราชดำรัสให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่.

ทรงให้กำลังใจ

4รมต.ทำงาน เพื่อประชาชน เฉลิมชัยได้เจ้ บัดเชิงลีเก้ออี
นายกฯนำ 4 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ ในหลวงมีพระราชดำรัสให้มีกำลังใจ กำลังปัญญา **★ มีต่อหน้า 9**

ทรงให้กำลังใจ ☆ ต่อจากหน้า 1
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน “วันชัย” แจงกฤษฎีกาปิดช่องโหว่ร่าง พ.ร.บ.ประชามติแล้ว หมดปัญหากังวลขัดรัฐธรรมนูญ “สมชาย” ยักทำขอฟังรายละเอียดก่อนแบไต๋คนขงตีความอาจไม่ใช่ ส.ว. ฝ่ายค้านไล่รัฐบาลขงเอง ล้มเองต้องรับผิดชอบยุบสภาหรือลาออก “ยุทธพงศ์” จักคำพูด “วิษณุ” มัดคอ เล่งจอมขี้ไม่ยอมเสนอเรื่องเปิดวิสามัญเข้า ครม. “โรม” ชัดรัฐบาลคืน ก.ม. ตัวเองไม่ผ่านก็อยู่ไม่ได้ “ทักษิณ” หวดรธน.สืบทอดอำนาจทำลายประเทศ เหน็บทหารปกครองบช้ออาวุธทุ่ง “ชัชชาติ” สยบข่าวลือทง “บักแป๊ะ” ยินกรานชิงผู้ว่าฯ กทม. โยนนามอิสระ “โจ้” ปูด 110 ล้านซื้อเก้าอี้กรมชลฯ “เฉลิมชัย” ไล่ไม่มี

เชิงลีจะยับตีกินเดือนลอย
จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกมายืนยันว่าได้ปรับปรุงเนื้อหาในมาตรา 9 ของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติเสร็จเรียบร้อย ทันทหากจะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 7-8 เม.ย. แต่ฝ่าย ส.ว. ยังยืนยันว่าจะไม่มีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ
ในหลวงทรงให้ รมต.ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 27 มี.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระทรวงแต่งตั้งใหม่ ฝ่าพายุคลื่นลูกใหม่ พระบาท
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ 1. น.ส.
ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ 2. นายชัยวุฒิ
ธนาทิมานุสสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม 4. นาย
สินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ ในการนี้ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริ
เพื่อเป็นกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ว่า ขออำนวยการ
พรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่จะเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของประ
เทษชาติและประชาชน

“วีรศักดิ์-ตรีนุช” เครื่องร้อนลุยงาน

นายวีรศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่า จะเข้ากระทรวง
คมนาคม เวลา 09.00 น. วันที่ 29 มี.ค.ส่วนจะมี
การประชุมร่วมกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคมหรือไม่นั้นยังไม่มีการนัดหมาย และยังไม่
ได้พูดคุย รวมถึงยังไม่ได้มีการแบ่งงานจะให้ตน
รับผิดชอบในส่วนใดบ้าง เนื่องจากตนได้รับทราบว่ามี
การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 มี.ค. และคิดว่าในการ
ทำงานที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพราะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ตนก็ทำงานเหมือนกับ
ที่อยู่กระทรวงพาณิชย์ ขณะที่ น.ส.ตรีนุชกล่าวว่า
จะเข้ากระทรวงในเวลา 08.00 น. วันที่ 29 มี.ค.
จะมอบหมายงานทันที

“ชัยวุฒิ” คุยนั่งตีเอสไม่กดดัน

นายชัยวุฒิกล่าวว่า จะเข้ากระทรวงบ่ายวันที่
29 มี.ค.ช่วงเช้าต้องมาประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่
1/2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล คาดว่าวันที่ 31 มี.ค.
หรือ 1 เม.ย.จะเข้ามาบนนโยบายกระทรวง เมื่อ
ถามว่ามาเป็นรัฐมนตรีคือเอสช่วงการชุมนุมเข้มขัน
หนักเอการกดดันหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่
เห็นมีอะไร กระทรวงอื่นหนักกว่านี้อีก กระทรวง
ตีเอสเป็นกระทรวงแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่
ปัญหาสังคม ความมั่นคง หลายเรื่องเข้ามาได้แล้วจะ
สานต่อให้ดีขึ้นอาจมีบางเรื่องยังไม่จบคิดข้อกฎหมาย
และเงื่อนไขบางอย่าง การดำเนินคดีต่างๆยังไม่
รวดเร็วหรือเป็นรูปธรรม ต้องหาวิธีต่อไปเพื่อให้
บ้านเมืองสงบสุขที่สุด

กฤษฎีกาอุดหนุน ก.ม.ประชามติแล้ว

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ
ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียง
ประชามติไม่มีปัญหาใดๆแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา
และผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหามาตราต่างๆ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว สอดรับกับมาตรา 9 ตามที่ประชุม
รัฐสภาเห็นชอบให้แก้ไขข้อขัดข้องที่หลายฝ่ายกังวล
ทั้งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
หรือประเด็นจะจัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แก้ไขปรับปรุงจนปัญหาเหล่านี้หมดสิ้นไป
จะนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติได้ในวันที่ 1 เม.ย.
และจะได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติได้ร่วมกันในวันที่ 1 หรือ
2 เม.ย.เพื่อนำเข้าสู่การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ในวันที่ 7-8 เม.ย.ต่อไป

ห้ามไม่ได้ใครจะยื่นตีความอีก

ผู้สื่อข่าวถามว่าเนื้อหาที่ได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว จะไม่นำไปสู่การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
แล้วใช่หรือไม่ นายวันชัยตอบว่า เนื้อหาที่คณะ
กรรมการกฤษฎีกาแก้ไขมาสอดคล้องกับมาตรา 9 และ
อุดช่องโหว่เรื่องความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้ว
ถือว่าแก้ปัญหามาได้เรียบร้อย แต่จะเป็นที่พอใจของ
ทุกฝ่ายหรือไม่ต้องรอดูต่อไป ห้ามไม่ได้หากใคร
จะยื่นตีความ

“สมชาย” ซักคนส่งตีความอาจไม่ใช่ ส.ว.

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.กล่าวว่า ยังไม่
เห็นร่าง พ.ร.บ.ประชามติฉบับแก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้ว
ถ้ามีเนื้อหาไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ติดใจยินดีให้ผ่าน
แต่ต้องขอฟังรายละเอียดเป็นทางการจาก กมธ.
ก่อนยังมีข้อกังวลอยู่ อาทิ รัฐสภามีมติส่งเรื่องมาให้
กรม.จัดทำประชามติ กรม.ต้องเห็นชอบหมดทุก
เรื่องหรือไม่อาจล้ำเส้นการทำหน้าที่เกินควรมีเส้นแบ่ง
ชัดเจนให้เรียบร้อย หรือภาคประชาชนขอให้ทำ
ประชามติต้องให้เข้าชื่อกันเท่าใด ในร่างไม่มีกำหนดไว้
หรือถ้าเสนอให้ทำประชามติเรื่องในพื้นที่ต้องทำกัน
ถึงขั้นไหน เช่น ประชามติก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้น
จะทำประชามติสอบถามเฉพาะระดับอำเภอ ระดับ
จังหวัด หรือทั้งภาคได้ หรือประชามติขุดคลองกั้น
จะถามเฉพาะประชาชนภาคใต้หรือทั้งประเทศ มี
รายละเอียดที่ต้องซักถามกันมาก เพราะไปผูกโยง
กับงบประมาณที่ต้องใช้ทำประชามติจำนวนมาก
ถ้าฟังแล้วเห็นว่ายังมีข้อห่วงใยอาจขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ก็ต้องหาคนมาชี้ขาดให้ชัด อาจส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ คนส่งอาจไม่ใช่ ส.ว. อาจ
เป็น ส.ส. ภาคประชาชนส่งก็ได้ ขอให้เลิกคิดว่า ส.ว.
ขัดขวางกฎหมายประชามติ ไม่ได้ขัดขวางแต่อยาก
ให้รอบคอบ ไม่มีข้อบกพร่องในกฎหมายสำคัญ
“โจ้” จะ รบ.ยื้อไม่ขง กรม.เปิดวิสามัญ
เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธ-
พงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม แกลงถึงกรณี

ส.ว.จะคว่ำร่าง พ.ร.บ.ประชามติว่า พ.ร.บ.ประชามติ
เป็นกฎหมายปฏิรูป และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน เสนอโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม ผ่านคณะรัฐบาลให้เป็นเรื่อง
พิจารณาด่วน กฎหมายประชามติจึงเป็นกฎหมาย
สำคัญคู่กับการแก้รัฐธรรมนูญจะมาแต่ละฉบับนี้
ได้อย่างไร และนายวิญญู เกรียงงาม รองนายกฯ
บอกว่า พ.ร.บ.ประชามติรัฐบาลเป็นคนเสนอจะตก
ไม่ได้ หากครรัฐสภาต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก
หรือยุบสภา การพิจารณาในวาระ 2 วันที่ 17-18 มี.ค.
มีการตีความแต่ละฉบับให้โหวตมาตรา 9 ใหม่แต่ไม่
สามารถทำได้จึงให้กรม.ไปแก้ไขในมาตราอื่นๆแล้ว
ต้องพิจารณาวันที่ 2 ใหม่อีกครั้ง นายชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภาได้กำหนดวันเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
ในวันที่ 7-8 เม.ย.แต่คณะรัฐมนตรี (กรม.) กลับ
ยังไม่นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม กรม.เพื่อทูลเกล้าฯ
ขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ แต่ละฉบับและยื้อ
เวลาเพราะ พ.ร.บ.ประชามติต้องผูกโยงกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งแบบรายมาตราและแบบทั้งฉบับ

เสนอเองล้มเองต้องยุบสภาหรือลาออก

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล
กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา
ของพรรคก้าวไกลว่า ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่
ได้หารือร่วมกัน เพราะต้องรอให้แต่ละพรรค
หารือกันให้เรียบร้อยก่อน แต่พรรคก้าวไกลยังมี
แนวคิดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังเป็น
เรื่องที่น่าเป็นที่ยืนยันว่ารัฐสภาที่มีอำนาจการจัดทำ
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความไว้ เราคงไม่จำกัดอยู่ที่การแก้ไขรายมาตรา
เมื่อถามถึงร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้ว
มีความกังวลว่าจะถูกคว่ำเหมือนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า ความจริงต้องบอกว่า
มีความพยายามจะทำให้เป็นแบบนั้น แต่ว่าในมุมมอง
ของเรามองว่าหากทำให้ล้มรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ เพราะ
ตามประเพณีของการเมืองไทยคือ หากรัฐบาลไม่
สามารถผ่านกฎหมายที่ตัวเองเสนอได้จะต้องยุบ
สภาหรือลาออก

“แรมโบ้” ชัด “จตุพร” ทุบเอาถูกจูงล้มปชต.

นายเสกสกล อัตตาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนายจตุพร พรหมพันธุ์
ประธานนปช. พุดถึงนายกฯในวงสนทนา “ไทยไม่ทน
สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย” ที่สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยว่า เสือเหลืองเสือแดง
กบปส.ถูกนายกฯหลอกสร้างความปลอดภัย พร้อม

นัดหรือเพื่อหาทางไต่รัฐบาลว่า นายจตุพรกำลังหุบเขา หลงทางถูกชักจูงจนถูก โดยกลุ่มม็อบสามนิ้วที่กำลังวางแผนล้มล้างสถาบัน คิดล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยไปสู่การปกครองแบบอื่น ทำไมไม่รู้จักเข็ดหลาบเดินทางเมืองผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่า หุบเขาน่ามีมติตามัวไปฟังใครเป่าหูมา คิดไม่เป็นหรือไว้ว่ากลุ่มก้าวหน้าแกนนำม็อบสามนิ้วหรือบางพรรคมีเป้าหมายอะไร คิดจะแก้รัฐธรรมนูญหมวดไหน พยายามยกเลิกมาตรา 112 เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

“ธนกร” อัด พท.ติสเครดิตรบ.ทุกเรื่อง

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดได้ไปพักผ่อนที่ จ.ภูเก็ต เริ่มคิดคึกมีนักท่องเที่ยวยุโรปมาเที่ยวจำนวนมากพอค้าแม่ค้าฝากขอบคุณนายกฯที่ดำเนินโครงการคนละครึ่ง ได้รับการชื่นชมอย่างมาก รัฐบาลเตรียมการจะเปิดเฟส 8 ให้ต่อไป คาดว่าช่วงเดือน พ.ค. ไม่เข้าใจพรรคฝ่ายค้าน สลับหน้าออกมาโจมตีรัฐบาลได้ทุกอย่าง เข้าใจได้ว่าพอรัฐบาลทำโครงการดังกล่าวแล้วประชาชนชื่นชอบ ประสบความสำเร็จจนกระทั่งประชาชนจะรัก พล.อ.ประยุทธ์เพิ่มขึ้น จึงส่งแกนนำมาติสเครดิตรายวัน ทุกโครงการรัฐบาลเหยี่ยวช่วยเหลือประชาชน ไช้บงจาก พ.ร.ก.กู้เงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมใช้เม็ดเงินคึกคักมาก รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้น จึงไม่อยากเห็นการชุมนุมบนท้องถนนนำไปสู่ความขัดแย้ง

“คึก” เตือนอย่าประมาท “ไทยไม่ทน”

นายเทพไท เสนพงศ์อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยว่า ก่อตัวจากกลุ่มประชาชนหลายภาคส่วนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ หลังถูก ส.ว.และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) คว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3 มาส่งสัญญาณให้เห็นถึงความล้มเหลวและความไม่จริงใจของรัฐบาลนี้ นายจตุพร บรมขันธ์ นายวีระ สมความคิด นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ และอีกหลายคน ที่รวมตัวจะใช้สโลแกน “ไทยไม่ทน” มีประสบการณ์ด้านมวลชน มาโชกโชนเมื่อผสมโรงกับมวลชนกลุ่มคณะราษฎร และมีมวลชนจากทุกสีเสื้อที่ผิดหวังกับการบริหารประเทศของ คสช.เข้าร่วม จะสันคลอนสติยกราบ

ของรัฐบาลได้แน่นอน จึงขอเสนอให้นายกฯประกาศความชัดเจนให้รัฐบาลเป็นผู้นำแก้ไขรัฐธรรมนูญตามนโยบายเร่งด่วนเสียเองโดยให้ที่ประชุม ครม. มีมติเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภา และเร่งทำประชามติตามประชาชนในการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเร็วที่สุด

“ชัชชาติ” ยันลงชิงผู้ว่าฯ กทม.อิสระ

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่โรงแรม เอสซีปาร์ค กลุ่มเจนจัมเมกเกอร์ พรรคเพื่อไทย จัดอบรมผู้ร่วมโครงการ มีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม บรรยายหัวข้อ “Future of people” เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบัน อยากเปลี่ยนเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ห่างชั้นเรื่อยๆ ด้วยเทคโนโลยีที่กระจายไม่เท่ากัน ส่วนการเปลี่ยนกรูมทพฯต้องเปลี่ยนเป็นทีม หมดยุคอัศวินม้าขาวต้องเป็นมูฟวเมนต์ของทุกคนร่วมกัน

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงการลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่า ตอนนี้อยู่ไม่ชัดเจนว่าจะเลือกตั้งเมื่อใดแต่ยืนยันจะลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนในนามอิสระ เมื่อถามถึงกระแสหลักทางให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตรมว.ตร. แล้วจะกลับพรรคเพื่อไทย นายชัชชาติกล่าวว่า ย้ำว่าลงในนามอิสระ มีทีมงานช่วยคิดนโยบายและลงพื้นที่อยู่ตลอด และไม่ได้พูดคุยกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่ายืนยันทำชนกับ พล.ต.อ.

จักรทิพย์ใช่หรือไม่ นายชัชชาติกล่าวว่า ไม่เชิงทำชน เราไม่ได้แข่งกับใคร แต่เสนอความหวังเป็นทางเลือกให้ประชาชน เตรียมตัวมาปีกว่าแล้วสบายๆไม่ไขว่แข่งกันเอาเป็นเอาตาย แต่แข่งกันหาความหวังให้ประชาชนดีกว่า

“ทักษิณ” เหน็บทหารปกครองบข.อาวุธพุ่ง

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ หรือ Tony Woodsome บรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ หัวข้อ “ชวนคิดใหม่ วางอนาคตเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก” ตอนหนึ่งว่า คนจะเป็นชนจัมเมกเกอร์ต้องมั่นใจว่าเรารู้จริงถ้าไม่จริงถึงเป็นผู้นำเก่งมากก็เหมือนคนตาบอดจูงคนตาดีไปตกเหว สิ่งที่น่าห่วงคือนโยบายการเงินและการคลัง รายได้คนจนกับคนรวยต่างกันทำให้เคลื่อนตัวลำบากไปไม่ไหว ตอนนี้เราถูกปกครองโดยทหาร ทำให้บข.ทหารเพิ่มตลอด เรายังใช้อาวุธแบบเก่า การรบแบบเก่าเกิดเฉพาะชายแดน แต่วันนี้รบแบบใหม่ที่รบด้วยเทคโนโลยี ต้องทำให้คนไปสู้จุดนั้น เช่น รบด้วยหุ่นยนต์ด้วยโดรน แต่การซื้ออาวุธวันนี้ยังเป็นแบบเดิมเพราะมีค่าคอมมิชชั่นดี ยิ่งค้างสต็อกเยอะ ค่าคอมมิชชั่นจะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิม

หวด รธน.สืบอำนาจทำลายประเทศ

นายทักษิณกล่าวว่า ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีไว้เพื่อสืบทอดอำนาจแต่ตรงข้ามกลับทำลายประเทศมหาศาลความน่าเชื่อถือ กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ถ้าไม่แก้สิ่งเหล่านี้คงลำบาก เพราะรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระ กระบวนการยุติธรรมเป็นหัวใจสำคัญ การแก้ไขกฎหมายต้องแก้เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ อย่าถือเป็นเรื่องเล็ก บางที่ออกกฎหมายมาเพื่อรักษาคณะผู้ปกครองแบบนี้ไม่ได้ ต้องหาผู้ปกครองที่มาใช้กระบวนการยุติธรรมให้คนในชาติคณะผู้ปกครองต้องแก้กฎหมายเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าแก้เพื่อปกป้องตัวเองอย่างเดียว ทุกอย่างพัง วันนี้การทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามจากต่างชาติมาก ทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาลงทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีแกนนำพรรคเพื่อไทยและ ส.ส.เข้าร่วมคึกคัก รวมถึง น.ส.พินทองทา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวมาร่วมรับฟัง โดยนายทักษิณพักทนายทั้ง 2 คนว่า “นี่คือกำลังใจสำคัญของผม” น.ส.พินทองทาทดตอบกลับไปว่า “วันนี้นำมาให้กำลังใจ ปลื้มใจที่ทุกคนมีพลังงานที่ดี มาร่วมกันแชร์กับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง” และเมื่อบรรยายจบนายทักษิณได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้ร่วมกิจกรรมบอกว่ามีแขกพิเศษมาร่วมถ่ายรูปร่วมด้วย จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ออกจากหลังถ้อยมายืนคู่กับพี่ชายเรียกเสียงเฮดีใจกันทั้งงาน

☆ มีต่อหน้า 12

ทรงให้กำลังใจ ☆ ต่อจากหน้า 9

“นคร” ลา พท.ตั้งพรรคผู้เผด็จการ

นายนคร มาฉิม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย เมื่อสัปดาห์ก่อน จะเดินทางตั้งพรรคการเมืองแน่นอน เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบ ล้มทรราชให้ได้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ นักวิชาการ นักการเมืองที่มีหัวใจการต่อสู้อย่างหนักกล้าหาญอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยแท้จริง ล้างมรดกบาปเผด็จการมาร่วมงานกัน จากนั้นจะแสวงหาจอมยุทธ์หัวกล้า นักสู้หัวแผ่นดินมารวมพลังสร้างบ้านแปงเมืองอีกครั้ง นโยบายคิดไว้เบื้องต้นแล้ว ตนจะเป็นหัวหน้าพรรค ต้นเดือน เม.ย. น่าจะเปิดตัวได้และจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง

“ยุทธพงศ์” ปูด 110 ล้านซื้อเก้าอี้กรมชลฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย แลงถึงกรณีกระทรวงเกษตรฯกำลังจะแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหาร 2 คนว่า มีการร้องเรียนกรณีว่าที่รองอธิบดีอ้างมีการเสนอผลประโยชน์เป็น 110 ล้านบาทในการเข้าสู่ตำแหน่งนี้ มีการนำเงินไปสร้างบ้านหรูไว้ในพื้นที่กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นบ้านรับรองสังสรรค์ โดยมีการพาส.ส.สายใต้หลายคนของพรรคการเมืองหนึ่งไปพักผ่อนด้วย จะนำเรื่องยื่นต่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีจริงแค่ไหนกันขนาดนี้เลยหรือไม่และขอให้ตรวจสอบบ้านรับรองดังกล่าวด้วย

“เฉลิมชัย” โต้กล่าวหาตีกินเลื่อนลอย

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แน่นอน ถือเป็นข้อปฏิบัติเคร่งครัดของข้าราชการทุกคน รวมถึงทีมงานของตน ใครจะเอาเงินมาซื้อตำแหน่งในยุคตนรับรองไม่มีแน่นอน สลึงเดียวกันไม่เคยรับ ส่วนใครจะไปหลอกใครว่าช่วยได้อันนี้ไม่รู้ รู้แต่ว่าในยุคตนห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาด ข้อมูลที่นายยุทธพงศ์นำมาเปิดเผยเป็นข้อมูลจากบัตรสนทนาก็เลื่อนลอยมาก การกล่าวหาแบบนี้มีผลต่อขวัญและกำลังใจข้าราชการ ตนได้ทราบมาบ้างจึงได้เรียนให้อธิบดีกรมชลประทานรับทราบแล้ว วันที่ 31 มี.ค. นายยุทธพงศ์จะมายื่นเรื่องถ้าไม่ติดภารกิจสำคัญจะอยู่รอรับเองอยากฟังจากนายยุทธพงศ์โดยตรง ไม่ใช่มาตีกินแบบนี้ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนำมาพูดเพื่อหวังผลบางอย่าง ขอให้มัวเชื่อเท็จจริงเชื่อถือได้ พร้อมดำเนินการเด็ดขาดทันทีให้ถึงที่สุดไม่เว้นหน้าไหนทั้งสิ้น

“อมรัตน์” รับทราบข้อหาหมิ่น “บิ๊กตู่”

ที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อเวลา 18.00 น. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าพบ พ.ต.ท.อธิชัย ดอนนันชัย รอง ผกก. (สอบสวน) สน.นางเลิ้ง รับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นเจ้าพนักงานหรือ

หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีวิจารณ์การทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จากนั้นนางอมรัตน์เปิดเผยว่าถูกแจ้งความดำเนินคดี 3 กรณีคือการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์นายกฯ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 และวันที่ 12 ก.ย.63 อีกกรณีเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นายกฯระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ปกติการวิพากษ์วิจารณ์ขณะอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่สามารถนำมาฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ นายกฯกลับให้ตัวแทนมาแจ้งความดำเนินคดีได้ให้การปฏิเสธถือว่ากระทำตามขอบเขตกฎหมายที่ ส.ส.พึงกระทำได้ในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและนายกฯตามปกติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเห็นว่าการทำงาน 7 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรดี

นายกฯชวนปิดไฟ 1 ชม.ลดโลกร้อน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนหน่วยงานห้างร้าน ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อนตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทุนสัตว์ป่าโลกประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED ฯลฯ พร้อมภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ในวันที่ 27 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ยังย้ำให้หน่วยงานราชการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่เปิดไฟหรือเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อาทิตย์ 28 มีนาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26099

Col.Inch: 89.96 Ad Value: 188,916

คอลัมน์: สังคม...คนเป็นข่าว

หน้า: 5(ล่าง)

PRValue (x3): 566,748

คลิป: สีสี่



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2564.....🌟 ครบรอบวันเกิด “เดลินิวส์” เดินทางมาถึงปีที่ 57 อย่างเข้าสู่ปีที่ 58 สื่อบานเย็นซึ่งยึดมั่นในหลักการ “อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์” ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้..เราขอยืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ช่วยสะท้อนความจริงให้สังคมรับรู้อย่าง

เต็มที่ แม้สื่อสิ่งพิมพ์จะเผชิญกับความท้าทาย เพราะถูกกระแส “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” แต่ก็ไม่น่าเป็นอุปสรรค และตัวจุดรั้ง “เดลินิวส์” ไม่ให้สังคมขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร.....🌟 วันนีวนอาทิตย์คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้ประชาชน..ใช้สิทธิใช้เสียงประชาธิปไตยออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและเทศบาลทั่วประเทศ.....🌟 เจ้าของรหัส “พิทักษ์ 1” พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผบ.ตร.สั่งการไปยัง ตำรวจภูธรภาค1-9 ให้คุมเข้มการเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลาง อย่าให้มีกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเด็ดขาด.....🌟 ลงโทษกลุ่มดาวฤกษ์.. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ สั่งสั่งลงโทษ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 6 คน มีอาทิ “มาตามเดียร์” น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี นายศิริพงษ์ รัสมิ์ ที่โหวตงดออกเสียงให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา.....🌟 “บิกป้อม” เจ้าของรหัส “สร.2” ยืนยันลูกพรรคปชป.ทั้ง 6 คน จะถูกลดบทบาททุกตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 3 เดือน และสั่งลงโทษทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง.....🌟 สลดคนไทยเสียชีวิตรายแรก หลังจากฉีดวัคซีนโควิด...โดย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าผู้ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตก และเสียชีวิต แต่จะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่ ต้องนำเข้าคณะกรรมการเพื่อสอบสวนต่อไป.....🌟 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรว.สาธารณสุข ได้หารือกับทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและคณะที่ปรึกษา เชื่อว่าการเสียชีวิตของคนไทยไม่น่าจะมาจากฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนทุกชนิดในโลกเกิดขึ้นได้หมด ถือเป็นเรื่องปกติ.....🌟 ขณะที่ น.ส. มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รวช.เกษตรฯที่ฉีดวัคซีนซิโน

แวกเซ็มแรกที่ทำเนียบรัฐบาล มีอาการไข้ขึ้นสูง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 3 วัน แต่ล่าสุด ได้กลับมาทำงานตามปกติและเข้าร่วมประชุมครม. แล้ว.....🌟 สั่งสอบด่วน..นายอนุชา นาคาศัย รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบกรณีข่าวในสื่อออนไลน์ มีการเปิดจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลอตพิเศษให้กับประชาชน เพราะเข้าข่ายหลอกลวง เนื่องจากการจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังไม่ได้เปิดให้เอกชนนำเข้า.....🌟 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล แม่ทัพสอบสวนกลาง สั่งการ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ้ม ผบก.ป. นำกำลังจับกุม นายสมชาย หรือ หลงจู้สมชาย จุติศักดิ์เดชา และ นายธนา ลูกชาย ได้คาคฤหาสน์กลางเมืองระยอง ข้อหาขบวนการฆ่า นายประทุม สอาดนัก.....🌟 ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เคยนำกำลังบุกเข้าจับกุม “หลงจู้สมชาย” ข้อหาบ่อนการพนันทำให้แพร่เชื้อโควิดมาแล้ว..ซึ่งครั้งนั้น พล.ต.อ.สุวัฒน์ สั่งย้ายนายตำรวจระดับ พล.ต.ท.-พล.ต.ต.หลายนาย.....🌟 โฉว์ผลงานจับยาเสพติดตลอดใหญ่ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง

ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาที่มากด้วยฝีมือและคุณภาพ พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.อดิศ เจริญสวัสดิ์ รอง ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบก.ปส.3 นำกำลังบุกเข้าทำลายยาบ้า 8 ล้านเม็ด ในโกดังร้าง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี.....🌟 โจรใต้ลอบป่วนพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลอบวางระเบิดในอำเภอบันนังสตา ทำให้ตำรวจและชาวบ้านบาดเจ็บ ช่วงนี้กลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง เพราะใกล้เป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ทางตำรวจภายใต้การนำของ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา ได้วางกำลังเข้มทุกจุด ไม่อยู่ในความประมาท.....🌟 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้สั่งการเน้นมาตรการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ให้หน่วยงานเน้นบูรณาการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากฝุ่นพิษ.....🌟 เกษตรกรยุค 4.0 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุค 4.0” โครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง SMART-CEO Digital รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. เวลา 15.00 น. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ.....🌟

‘นางธีระ’

การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์

จากกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสุนัขในฟาร์มหรือสถานเพาะเลี้ยงที่ไม่เหมาะสม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ดร.สาธิต ปรีชญาอริยกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังกล่าวสืบเนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วนร่วมกันผลักดัน โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์และกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ เป็นเจ้าภาพหลัก ในการยกร่างประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับและคุ้มครองการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของสุนัขในสถานเพาะพันธุ์ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือการซื้อสุนัขจากฟาร์มที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อสุนัขโตขึ้นและเปลี่ยนไปไม่แข็งแรง หรือพิการ นำมาซึ่งปัญหาการทอดทิ้งสุนัข สร้างปัญหาและภาระทางสังคม

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสถานที่ที่มีการเพาะพันธุ์สุนัข และรวมถึงสถานที่ซึ่งรับดูแลสุนัขเพื่อการเพาะพันธุ์สุนัขเพื่อการค้าด้วย โดยให้เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองหรือผู้รับมอบหมายให้ดูแลสุนัขในสถานเพาะพันธุ์ ต้องดำเนินการเลี้ยงดูหรือดูแล ให้สุนัขมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น สุนัขทุกตัวต้องได้รับอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ ปริมาณความถี่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงพันธุ์ อายุและขนาดน้ำหนักตัว โรงเรือนหรือกรงเลี้ยงสุนัข ต้องมีโครงสร้างแข็งแรง มีพื้นที่การเลี้ยงและออกกำลังกาย มีอุณหภูมิที่เหมาะสม

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ความสูงและพื้นที่กรงมีความเหมาะสมกับการนอน กลับตัวและแสดงพฤติกรรมได้ สำหรับด้านสุขภาพอนามัย เจ้าของสุนัขต้องดำเนินการตามระบบป้องกันโรคและควบคุมโรคระบาดในสุนัข มีการสังเกตพฤติกรรม ความเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือความเครียดสุนัข หากพบว่าสุนัขมีความผิดปกติหรือเจ็บป่วย ให้ปรึกษาสัตวแพทย์และจัดให้สุนัขได้รับการรักษาทันที รวมถึงเจ้าของต้องดูแลด้านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางธรรมชาติและสภาวะทางจิตใจของสุนัขด้วย

เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพของสุนัข เจ้าของจึงต้องปฏิบัติตามนี้ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลสุนัขทุกตัว เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ อายุ เพศ พันธุ์ สี ตาหนี วัน เดือน ปีเกิด แหล่งที่มา ประวัติสุขภาพและการรักษา วันที่รับเข้า ข้อมูลผู้ซื้อ การใช้พ่อพันธุ์สุนัขและแม่พันธุ์เพื่อการเพาะพันธุ์ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยสัตวแพทย์ และจะต้องไม่ใช่สุนัขดังต่อไปนี้เพาะพันธุ์ แม่พันธุ์ที่เคยคลอดลูกมาแล้ว 6 ครอก ขึ้นไป แม่พันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 8 ปี สุนัขที่มีสุขภาพไม่เหมาะสม แม่พันธุ์ที่คลอดลูกโดยการผ่าตดมาแล้ว 3 ครอก เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสัตวแพทย์

การดูแลสุนัขท้อง แม่สุนัข และลูกสุนัขหลังคลอด เช่น การจัดพื้นที่แยกเฉพาะ และไม่ขนส่งแม่พันธุ์สุนัข ที่ตั้งท้อง 54 วันขึ้นไป ยกเว้นสัตวแพทย์ยินยอม และไม่เคลื่อนย้ายแม่สุนัขภายหลังคลอด 48 ชั่วโมง โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องดูแลแม่สุนัขให้นมลูกสุนัขทุกตัวอย่างทั่วถึง ไม่แยกลูกสุนัขออกจากแม่สุนัขและขนส่งลูกสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 60 วัน ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสัตวแพทย์ และต้องจัดให้มีมาตรการรองรับ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อการจัดสวัสดิภาพของสุนัขอย่างร้ายแรง เช่น การเคลื่อนย้ายสุนัขเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือโรคระบาด เป็นต้น

ถ้าเจ้าของสุนัขจะไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ อาจจะมีโทษตามกฎหมายการจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ ดังนั้นปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์นั้นต้องเลี้ยงให้ดีและเหมาะสม ผู้เลี้ยงจะต้องใส่ใจรับผิดชอบ

“เพราะทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า จึงควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างมีเมตตาธรรมยิ่งขึ้น”.

พท.ปูดตั้งรองอธิบดีวิ่งเต้น100ล.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค พท. นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรค พท. ร่วมแถลงกรณีที่มีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ว่า มีหนังสือเรียนมาว่า กษ.กำลังจะมีการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน 2 คน คือฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหาร มีข่าวมาว่าฝ่ายบริหารมีการเสนอเรียกร่องผลประโยชน์ในราคาหนึ่งร้อยล้านบาทในการวิ่งเต้นตำแหน่งนี้ จะยื่นหนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ กษ.ตรวจสอบ ว่ามีการวิ่งเต้นตำแหน่งรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหารเลยหรือและมีข้อมูลมาว่าแคนดิเดตนี้นำเงินไปสร้างบ้านรับรองที่กรมชลประทานปากเกร็ด เป็นที่หลวงและสร้างไว้เป็นสำหรับสังสรรค์ ทั้งนี้ทราบมาว่ามีการพา ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่งไปร่วมสังสรรค์ด้วย ทั้งนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้เงินหลวงสร้าง แต่กลับสร้างบนที่ดินหลวง สิ่งที่จะให้นายเฉลิมชัยตรวจสอบคือเอาเงินที่ไหน และอำนาจใครมาสร้าง หากนายเฉลิมชัยไม่ตรวจสอบ จะตรวจสอบนายเฉลิมชัยต่อไป รวมทั้งแคนดิเดตนี้นี้ได้มีการประกาศว่าจะใช้เงินร้อยล้านบาทเพื่อที่จะเข้าสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบริหาร เรียกว่าวงจ

อุบาทว์หรือไม่ และต้องวิ่งเต้นกันถึงขนาดนั้นเลยหรือ หากนายเฉลิมชัยไม่ดำเนินการ ตนจะนำหลักฐานเด็ดมาแฉ เมื่อถามว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อหากเฉลิมชัยไม่ตรวจสอบ นายยุทธพงศ์กล่าวว่า จะยื่นเรื่องถึงนายเฉลิมชัยประมาณวันที่ 31 มีนาคม หากไม่ดำเนินการจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรี และหากนาย กษ. ไม่ดำเนินการก็จะมีกรณียื่นเรื่องถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อไป

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ขอยืนยันว่าไม่มีอย่างแน่นอน สำหรับข้อมูลที่นายยุทธพงศ์ได้นำมาเปิดเผยนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากบัตรสนเท่ห์ที่มีการส่งกันมาโดยไม่มีการลงนามผู้ร้องเรียนเป็นข้อมูลที่เลื่อนลอยมาก ซึ่งตนได้ทราบมาบ้างจึงได้เรียนให้อธิบดีกรมชลประทานได้รับทราบไปแล้ว ดังนั้น สิ่งสำคัญในตอนนี้เป็นข้อมูลถ้ามีข้อมูลที่ประจักษ์ชัดอย่างไรให้แสดงออกมาพร้อมดำเนินการทันที ซึ่งในวันที่ 31 มี.ค.นี้ที่นายยุทธพงศ์จะมายื่นเรื่อง หากไม่ติดภารกิจที่สำคัญจะอยู่รอรับข้อมูลด้วยตนเอง อยากเจอและอยากฟังข้อมูลจากนายยุทธพงศ์โดยตรงด้วย ไม่ใช่มาตีกันแบบนี้ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะนำมาพูดเพื่อหวังผลบางอย่าง ขอให้มั่นใจจริงๆที่เชื่อถือได้มา พร้อมดำเนินการทันที